



ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

.....

ตามที่ได้มีประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครสอบ
แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และได้ดำเนินการ
สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่า มีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของกรมวิชาการเกษตรฉบับ
ดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับ
การทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ฉบับนี้ ก็จะไม่มีการบรรจุ
และแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑๐๗๐๐๐๑๐	นางสาวสิริโชค วงศ์ศรีไพศาล
๑๐๗๐๐๐๓๐	นางสาวสุสนา เกษมสมาน
๑๐๗๐๐๐๓๙	นายชาคร ทองหยอด
๑๐๗๐๐๐๗๖	นายศิริทัช ยินศิริวิทย์
๑๐๗๐๐๐๙๑	นายอำนาจ สุขเปี้ย
๑๐๗๐๐๐๙๗	นายปโยชิต กุลประยงค์

วัน เวลา และสถานที่สอบ	เอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบ
<p>วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป (รายงานตัว ๐๙.๑๕ น.) ณ ห้องประชุม ๑ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร</p>	<p>๑. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีที่ผู้สมัครสอบใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับที่สูงกว่า จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการศึกษาระดับที่สูงกว่าด้วย) หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ ๒. บัตรประจำตัวประชาชน</p>

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งของกรมวิชาการเกษตรครั้งนี้ อยู่ภายใต้
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จึงขอให้ผู้เข้าสอบ
ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

๑. ผู้เข้าสอบทุกรายต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่นำมาเอง ตลอดช่วงเวลา
ที่อยู่บริเวณสนามสอบและเว้นระยะห่างทางสังคม
๒. ผู้เข้าสอบทุกรายต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์/แอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าห้องสอบ
๓. เพื่อเป็นการลดความแออัดและการลดการรวมตัวของกลุ่มคน ขอความร่วมมือผู้ติดตาม
ของผู้เข้าสอบงดเข้ามาในบริเวณอาคารสถานที่จัดสอบ